

Số: /BC-SKHCN

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở**

#### **I. KHÁI QUÁT CHUNG**

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, Sở có 86 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với cơ cấu tổ chức gồm 05 phòng chức năng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ: Văn phòng; Thanh tra (có con dấu riêng); Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý khoa học; Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng) và 01 trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở.

#### **II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

##### **1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện**

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thi hành pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm và triển khai bằng nhiều hình thức:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở hằng năm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động đưa nội dung thực hiện QCDC vào các chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy Đảng.

- Triển khai thực hiện thi hành pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ Thông qua các buổi họp cơ quan, hội nghị công chức, viên chức hằng năm.

- Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách thực hiện gắn với chức năng nhiệm vụ chuyên môn.

- Cập nhật, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp quy định và thực tiễn tại cơ quan theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định 04); Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

## **2) Công tác tuyên truyền, phổ biến**

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ luôn quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến kịp thời các văn bản của Trung ương và của Tỉnh, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Những nội dung của quy chế dân chủ cơ sở đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thể hiện bằng việc các quy chế về tổ chức hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, nâng bậc lương trước thời hạn, đào tạo, bồi dưỡng... Qua đó, đã phát huy tính dân chủ, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động tham gia vào các hoạt động quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị.

## **III. KẾT QUẢ THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 04/2015/NĐ-CP**

### **1. Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị**

a/ Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ công chức, viên chức cụ thể:

- Lãnh đạo sở đảm bảo thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cụ thể:

+ Chỉ đạo xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế cho phù hợp quy định hiện hành như: Quy chế Chi tiêu nội bộ cơ quan năm 2019; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ; Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công.

+ Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục.

+ Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, sơ kết, tổng kết hoạt động chuyên môn ngành 6 tháng, năm để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của cơ quan, đơn vị.

- Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức luôn nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

b/ Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm được thực hiện đúng quy định về hình thức, nội dung; hội nghị toàn thể gồm các nội dung theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

c/ Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước, công khai chế độ chính sách, quyền lợi của cán bộ công chức bằng hình thức lấy ý kiến trực tiếp của CBCCC góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; Quy chế làm việc của Khối Văn phòng Sở; công khai công tác điều động, bổ nhiệm, đào tạo, thi đua khen thưởng, nâng lương cho cán bộ, công chức thuộc Sở.

Hình thức công khai: Niêm yết trực tiếp tại cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Sở.

Bên cạnh đó Sở còn công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại cơ quan và tại trụ sở Trung tâm kiểm soát thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận hồ sơ đều được lập số theo dõi hoặc lập giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả, đảm bảo công tác theo dõi giải quyết thủ tục hành chính được chặt chẽ từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả, tạo thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát quá trình giải quyết TTHC của đơn vị.

d/ Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định gồm:

Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến liên quan đến chính sách, chế độ, quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đều phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong các cuộc họp định kỳ hàng tháng để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức biết và giám sát việc thực hiện, tham gia trao đổi ý kiến để xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo đoàn kết, dân chủ, công khai, gắn thực hiện QCDC với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

e/ Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra:

Thông qua Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị cán bộ công chức, viên chức giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí hoạt động, sử dụng các quỹ, việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản công; giám sát việc thực hiện nội

quy, quy chế, thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

## **2. Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan gồm:**

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đơn vị thực hiện nghiêm túc. Định kỳ ngày 20 hàng tháng, Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ đã kiện toàn tổ chức tiếp công dân tại cơ quan, củng cố nguồn lực và bố trí nơi tiếp công dân được đảm bảo.

Công việc của công dân, tổ chức được cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu xử lý và kịp thời giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì cán bộ, công chức, viên chức chấp hành đúng thời hạn đó.

## **3. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện Nghị định 04.**

Lãnh đạo Sở phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tổ chức phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn trong năm do Liên đoàn Lao động và Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức đạt nhiều thành tích cao; tham quan, du lịch cho cán bộ công chức góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

## **4. Đánh giá chung**

a/ Kết quả đạt được:

Nhìn chung kết quả thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ đảm bảo đúng quy định, đạt được mục tiêu dân chủ.

Cơ quan phát huy được sự đoàn kết, phối hợp thống nhất giữa cấp ủy Đảng và chính quyền nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, phát huy dân chủ tại cơ sở.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã thể hiện tốt vai trò trong quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan theo quy chế và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo cấp trên về toàn bộ hoạt động của cơ quan đối với các cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công

chức, viên chức được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, báo cáo kết quả công tác, quy trình nâng lương hay góp ý trong việc sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan.

b/ Khó khăn, hạn chế:

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị còn một số mặt hạn chế do nguyên nhân chủ quan và khách quan:

- Cán bộ, công chức, viên chức chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Còn tình trạng né tránh, né nang trong công tác phê bình và tự phê bình.

- Ban Thanh tra nhân dân hoạt động chưa được thể hiện hết vai trò của mình trong công tác thanh tra nhân dân.

### **5. Kiến nghị, đề xuất**

Trong quá trình xây dựng Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở cần nghiên cứu các nội dung, chính sách về tiêu chí, hình thức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thi hành pháp luật Dân chủ cơ sở; đồng thời cần đưa ra các chế tài phù hợp cho các hành vi vi phạm pháp luật Dân chủ cơ sở.

Trên đây là báo cáo thi hành pháp luật về Dân chủ cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở Nội vụ;
- GD&PGĐ Sở KH&CN;
- Lưu: VT, VP<sub>(H)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Văn Quân**